



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ รวมไปถึงฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม นั้น

ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยรวบรวมโครงการที่จะดำเนินการเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะที่มาจากความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจด เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่ น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการเพื่อ บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความ คุ่มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงกำหนดประชุม “ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล” เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กรณีประชาชนทั่วไปที่มี ทะเบียนบ้านหรืออาศัยในเขตตำบลห้วยโจด ที่มีได้ถูกจัดตั้งเป็นสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลก็สามารถเข้า ร่วมประชาคมท้องถิ่นและสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้ทุกกรณีที่มีประชาคม ท้องถิ่น

จึงประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด